
sþ. 18. Fyrirspurn [18. mál]
til utanríkisráðherra um viðskipti við Suður-Afríku.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

1. Hvernig samrýmist það þeirri yfirlýstu stefnu íslenskra stjórnvalda að draga úr
samskiptum við Suður-Afríku og taka þátt í samnorrænum aðgerðum af því tagi - að
verslun með vörur frá Suður-Afríku hefur stóraukist á fyrri hluta þessa árs?

2. Hyggst ríkisstjórnin í ljósi þessa grípa til sérstakra aðgerða, svo sem innflutningsbanns á
suður-afrfskar vörur?


